



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
1 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, bangkokbiznews, js100, thansettakij, thebangkokinsight, thailandplus, thaiquote, sanook, nbt) ที่วีทูกช่อง

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า จากการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ประเมินความพร้อมสถานศึกษา 44 ข้อ แบ่งเป็นมาตรการหลัก 20 ข้อ และมาตรการเสริม 24 ข้อ มีโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน 33,637 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. 28,836 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกข้อ ร้อยละ 94.19 และโรงเรียนสังกัดอื่นส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ ที่เหลือไม่ผ่านมาตรการหลักข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งข้อที่อาจจะเป็นข้อจำกัดคือการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการให้พร้อมและผ่านการประเมินก่อนเปิดเรียน ได้เน้นย้ำ 6 แนวทาง 1.คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3.จุดล้างมือ 4.จัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง 5.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ และ 6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน นอกจากนี้ ศร.และ สร. จัดตั้งจิตอาสา “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” จังหวัดละ 2 คน ร่วมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมประเมินและรายงานผลให้ทราบ หากพบเด็กมีไข้ 5 คนขึ้นไป โดยที่ 2-3 คนติดเชื้อโควิดจะต้องปิดทั้งโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประชุมบอร์ดวัคซีนแห่งชาติ โดยที่ประชุมเห็นชอบการออกระเบียบเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ และแนวทางการออกประกาศตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมวางแนวทางในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินจะสามารถออกประกาศบังคับใช้ในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ระเบียบเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ผลิตวัคซีน และเพิ่มโอกาสการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ ตลอดทั้งการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยเป็นระเบียบที่ใช้กับวัคซีนทุกชนิดที่ผลิตและขึ้นทะเบียนในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 (ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมปลัด สธ. จะประชุมผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอทางไกล เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับการผ่อนปรนระยะที่ 5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, kaphoon, matichonweekly, thebangkokinsight, thansettakij, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมื่อสถานการณ์โรคโควิด19 คลี่คลาย 1.จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลและการเป็นสถานกักกันสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย 2.ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Medical Hub ภายใต้แนวคิด “Healthcare Capital of the World” มีข้อความสื่อสารคือ “Beyond Healthcare, Trust Thailand” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในไทย และ 3.พัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์เพื่อลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สวท., ไอเอ็นเอ็น) ที่วีทูกช่อง 3

-อัย. เผย ไทยอยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 โดยมีวัคซีนที่อยู่ในรายชื่อตามประกาศของ WHO 6 รายการ ที่ก้าวหน้ามากที่สุด คือ วัคซีนชนิด mRNA จากศูนย์วิจัยจุฬาฯ และวัคซีนชนิด DNA ของ บ. ไบโอนเท-เอเชีย จก. โดยผลการศึกษาในสัตว์ทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ และจะเริ่มวิจัยในมนุษย์ต่อไป อย.ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการขึ้นทะเบียนในสถานการณ์เร่งด่วนกรณีที่มีการทดลองวัคซีนในมนุษย์สำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, prachachat

-กรมควบคุมโรค จัดสัมมนาวิชาการ Insight COVID-19 : A Perspective From China เพื่อรับฟังประสบการณ์และข้อมูลความก้าวหน้าในการรับมือโรคโควิด19 จากประเทศจีน แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้และวิเคราะห์จากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องนวัตกรรมเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย หรือการวางมาตรการป้องกันการระบาดคลื่นลูกที่สอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายชัชวาลย์ ฤทธิธิตี นพ.สสจ.บึงกาฬ สั่งการจนท.สสจ.บึงกาฬ และสสอ.เมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนาจศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอภาพอินโฟกราฟฟิก แสดงข้อมูลเตียงและอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N 95 จำนวน 1.12 ล้านชิ้น ชุด PPE 5.11 แสนชุด เตียง

ประเด็นข่าว

ทั่วไป 10,349 เตียง เตียงห้องไอซียู 571 เตียง เตียงห้องแยกอาการหนัก 11,206 เตียง และเครื่องช่วยหายใจ 1.1 หมั่นเครื่อง โดยที่มาข้อมูลจาก นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 คนกลับจากประเทศการ์ตา และเข้า State Quarantine มีผู้ป่วยสะสม 3,171 คน หายป่วย 3,056คน รักษาตัวอยู่รพ. 57 คน เสียชีวิต 58 คน ไม่มีการติดเชื้อในประเทศมา 36 วัน ในวันนี้ (1 ก.ค.) จะมีมาตรการผ่อนคลายระยะ 5 ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ลดการไปพื้นที่เสี่ยง ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ นายดีไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว หมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ มอบหมายให้ นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันสัตว์ นำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานศึกษาต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยตั้งแต่ 4-28 มิ.ย. ดำเนินการไปแล้ว 517 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการเปิดให้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ว่า ขอให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปฯ Queq เพื่อจองการเข้าอุทยานแห่งชาติ 127 แห่งทั่วประเทศ สอบถามสายด่วนกรมอุทยานฯ 1362

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ thaipbs

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องเงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย คลายล็อกให้ 11 กลุ่มผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้า-ออกไทยได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-องค์การยูนิเซฟ สนับสนุนมาตรการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาและจัดส่งสิ่งของจำเป็น เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในช่วงการเปิดโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews

-BTS-MRT ยกเลิกเว้นที่นั่งและที่ยืนในขบวนรถไฟฟ้า ควบคุมความหนาแน่นผู้โดยสารไม่เกิน 70% และผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง งดพูดคุย/คุยโทรศัพท์ในขบวนรถ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เตรียมใช้ไอโม่งสแกนวัดอุณหภูมินักเรียน หากเด็กไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย หรืออุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะตรวจจับได้ นักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านไอโม่งสแกนและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์

ประเด็นผลกระทบ

1.การต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ผ่อนปรนมาตรการเฟส 5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์tnnthailand

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยืนยันการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มุ่งป้องกันการรวมตัวที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นกฎหมายที่ทำให้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการเพื่อรับมือกับโควิด-19 นอกจากนี้ ในการเปิดเรียน ครูและผู้ปกครองต้องย้ำเตือนกับเด็กว่าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นในช่วงต้องถอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, prachachat, thansettakij, สยามรัฐ, ประชาไท, ข่าวสด, ผู้จัดการ, kapook, mcot, thaipbs, js100, acnews, ChiangmaiNews, thebangkokinsight)

-กรม.มีมติเห็นชอบต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่ 1-31 ก.ค. 2563 และเห็นชอบผ่อนปรนมาตรการระยะ 5 ได้แก่ การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยจะเปิดโรงเรียนทั้งรัฐ-เอกชนในวันนี้ (1 ก.ค.) ทั่วๆ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิด/ปิดตามความเหมาะสม ศูนย์การค้า ควรปิด 22.00 น. และร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชม. สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง ทุกกิจการผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนแอปฯ “ไทยชนะ” นอกจากนี้ กรม.เห็นชอบให้วันที่ 27 ก.ค.เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 1 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 1 ก.ค. กิจการ/กิจกรรมที่เปิดเพิ่มต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค.ยังไม่พูดถึงการอนุญาตให้เข้าเชียร์กีฬา แต่ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ได้ และยังไม่อนุญาตให้เปิดกิจกรรมชนวัว ชนไก่ กัดปลา เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงอยู่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ข่าวสด, สยามรัฐ)

-คกก.โรคติดต่อฯ ประกาศเพิ่ม 6 สถานที่ผ่อนปรนตามมาตรการของศบค. โดยการเปิดเรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป กทม.พยายามให้นักเรียนไป

ประเด็นข่าว

เรียนที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุด แต่มี 122 แห่งต้องเลื่อนวันเรียน ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 6 กลุ่มโซน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, thaipbs

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 3 ฉบับ ข้อกำหนด 2 ฉบับ และคำสั่ง 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 5 ซึ่งเป็นกิจการและกิจกรรมเสี่ยงสูง รวมถึงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

2.การบรรจุขรก.รุ่นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand เนชั่น

-นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการบรรจุขรก.รุ่นโควิด-19 ว่า เสียชีวิตที่นักสื่อสารและนักประชาสัมพันธ์ในกระทรวงถูกมองข้าม ทั้งที่เป็นหนึ่งในด่านหน้าที่ทำงานหนักสู้กับโควิดมาตั้งแต่ต้นปี ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ผลิตข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์จำนวนมาก ทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลตัวเองในช่วงการระบาดของโควิดมากกว่าชาติอื่น ซึ่งคนกลุ่มนี้แทบไม่เคยได้รับคำชื่นชม แต่เมื่อประชาชนดูแลตัวเองน้อยลงจะถูกถามเป็นกลุ่มแรก

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-เพจเฟซบุ๊ก Like Anutin แชรภาพจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า รองฯ หนู เขียนจนมือหัก กับภารกิจผลักดันให้บรรจุขรก. สธ.

3.ผู้ประกอบการสถานบันเทิงขอให้ช่วยเหลือเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5

-สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในฐานะผอ. ศบค. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา สถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นผู้รับหนังสือแทน

4.ผู้โดยสารไม่ใส่หน้ากากอนามัยขึ้นรถเมล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ MSN

-เพจ เจ็มมอย+ แชรคลิปการโต้เถียงกันบนรถเมล์สาย 32 เนื่องจากผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย พนักงานเก็บค่าโดยสารแจ้งว่าไม่สามารถขึ้นได้เพราะขนส่งจะตรวจสอบ ทำให้ถูกต่อว่าและดูถูกว่าเป็นแค่กระเป๋ารถเมล์

5.เงินอนุมัติใช้วัคซีนกับกำลังพล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-คณะกรรมการกลางกองทัพจีน อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่กำลังพลในกองทัพ หลังจาก บ. แคนซิโนไบโอ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง แจ้งว่า ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับวัคซีนที่บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปักกิ่ง สภาวิทยาศาสตร์การแพทย์กองทัพจีน พัฒนาขึ้นมามีศักยภาพที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีความปลอดภัยสูง

6.ราคายาแรมเดซิเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-กิลเลียด ไชเอนเซส บริษัทยาชั้นนำของสหรัฐฯ ที่เป็นผู้ผลิตยาแรมเดซิเวียร์ จะคิดราคายาขวดละ 390 ดอลลาร์ (ราว 12,000 บาท) จากรัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ หรือราวๆ 2,340 ดอลลาร์ (ราว 72,000บาท) ตลอดการรักษาที่ใช้เวลา 5 วัน ทั้งนี้ มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ต้องใช้เวลารักษา 10 วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงถึง 4,290 ดอลลาร์ (ราว 130,000 บาท) ทำให้กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเนื่องจากการตั้งราคาของกิลเลียดจะเป็นต้นแบบของราคายารักษาโควิด-19

7.ยุงและแมลงวันแพร่เชื้อโควิดได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ซีกโลกเหนือเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้เกิดข้อวิตกกังวลว่ายุงและแมลงวันอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสู่มนุษย์ได้ หวังหลี่ผิง นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคปักกิ่ง กล่าวว่า ยุงและแมลงวันสามารถเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคติดต่อบางชนิด อาทิ ไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก แต่ไม่มีพื้นฐานทางชีววิทยาของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา และทั่วโลกไม่พบหลักฐานว่าเป็นต้นตอของการติดเชื้อโรคโควิด-19 แต่ยังคงกระตุ้นให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดและเก็บอาหารพ้นจากแมลงวันในฤดูร้อน ขณะที่ WHO ชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานบ่งชี้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายผ่านยุง

8.ไม่เห็นด้วยกับโครงการ Travel bubble

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ คณบดีแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเรื่อง Travel bubbles โดยไม่เห็นด้วยที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพื่อหาเงิน และการนำผู้ป่วยต่างชาติมารักษาในประเทศไทยเพื่อหาเงินเข้าประเทศ เสี่ยงสูงเกิดการระบาดระลอกสองเนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกยังอยู่ในการระบาดขั้นรุนแรง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวเอซีฟิค, ไทยรัฐออนไลน์, สำนักข่าวไทย, JS100, MCOT, businessstoday, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ)

ประเด็นข่าว

-สหภาพยุโรป ประกาศรายชื่อ 14 ประเทศที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะเปิดให้เดินทางเข้าเมืองได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. โดยมีไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ที่เป็นประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อัลจีเรีย จอร์เจีย มอนเตเนโกร โมร็อกโก รัสเซีย เซอร์เบีย ตุนิเซีย และอุรุกวัย

-WHO เตือนว่า การแพร่ระบาดจะยังไม่ยุติลงเร็วๆ นี้ และถึงแม้ว่าหลายประเทศจะมีความคืบหน้าในการควบคุมโรค แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังมีการแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น โดยจะส่งทีมไปค้นหาที่มาของไวรัสที่จีนในสัปดาห์หน้า

-สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อภายในวันเดียวมากกว่า 42,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐทางภาคใต้และตะวันตก

-อิหร่าน ยืนยันสถานการณ์การระบาดยังอยู่ในระลอกแรก แม้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว 162 ราย

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 12,800 ราย

-อินเดีย ล็อกดาวน์รัฐมหาราษฏระและรัฐทมิฬนาฑูอีกครั้งจนถึง 31 ก.ค. หลังพบผู้ป่วยรายใหม่ 5,257 ราย ทำให้รัฐนี้มีผู้ป่วยสะสม 169,883 ราย และเป็นพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรงที่สุด ด้าน ภัทรภัทร ไบโอเทค แถลงว่า สำนักงานควบคุมยาแห่งอินเดียอนุมัติคำขอตกลงทางคลินิกของ Covaxin ระยะหนึ่งและสอง ซึ่งเป็นวัคซีนที่บริษัทพัฒนาพร้อมกับสถาบันไวรัสวิทยาแห่งชาติ สภาวิจัยการแพทย์อินเดีย กำหนดเริ่มการทดลองทั่วประเทศในเดือน ก.ค.

-บราซิล ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,052 ราย ติดเชื้อสะสม 1,370,488 ราย เสียชีวิต 58,385 ราย

-ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 19,305 ราย จากเรือสำราญไดมอนด์ พรินเซส ผู้เสียชีวิต 985 ราย

-เม็กซิโก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,805 ราย ติดเชื้อสะสม 220,657 ราย ผู้เสียชีวิต 27,121 ราย ขณะที่กรุงเม็กซิโก ซิตี้ หอทยเปิดดำเนินการภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสปอร์ตคลับ กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง

-จีน เมืองปักกิ่งลดราคาค่าตรวจหาโควิด 19 ลง 34% เหลือไม่เกิน 120 หยวน หรือราว 520 บาท เผยประชาชนในเมืองหลวงได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกแล้วเกือบ 8.3 ล้านราย

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 1,082 ราย รวมเป็น 55,092 ราย และเสียชีวิต 51 ราย รวม 2,805 ราย

-เมียนมา รัฐบาลยกเลิกคำสั่งอยู่กับบ้าน หลังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ ปัจจุบันมีผู้ป่วย 299 ราย ผู้เสียชีวิต 6 ราย รักษาหาย 221 ราย

-ออสเตรเลีย หนัโควิดระลอก 2 หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79 ราย ในรัฐวิกตอเรียทางตอนใต้ 75 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,764 ราย และเสียชีวิตคงที่ 104 ราย

-สหราชอาณาจักร ล็อกดาวน์เมืองเลสเตอร์ซิตี หลังจากอัตราเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 135 รายต่อแสนประชากร ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา คิดเป็น 10% ของผู้ป่วยใหม่ทั่วประเทศในรอบสัปดาห์ ล่าสุด โรงเรียนทุกแห่งในเมืองให้ระงับการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 10,565,050 ราย รักษาหายแล้ว 5,705,458 ราย เสียชีวิต 513,060 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา 2,681,811 ราย 2.บราซิล 1,370,488 ราย 3.รัสเซีย 641,156 ราย 4.อินเดีย 567,536 ราย 5.สหราชอาณาจักร 311,965 ราย

ไข้หวัดหมู

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, MSN, ช่อง 3)

-นักวิจัยจีนพบไข้หวัดหมูชนิดใหม่แพร่ในจีน ชื่อ G4 EA H1N1 หรือ G4 สืบสายพันธุกรรมจากไวรัส H1N1 ที่เคยก่อโรคระบาดใหญ่เมื่อปี 2552 และมีคุณสมบัติที่จะปรับตัวสู่การติดเชื้อในคนได้ พร้อมทั้งแนะนำควรรีบดำเนินการควบคุมไวรัสในหมู สอดส่องอาการคนทำงานใกล้ชิดกับสุกร เพื่อยับยั้งการระบาดในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์, คมชัดลึก, tnn)

-น.พ.ยง ภูววรรธน์ โปสธรเพชบุ๊ค ระบุว่า หมูเป็นสัตว์ที่พบไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วและมักจะไม่มีการ และหมูเป็นตัวกลางที่ผสมให้เกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และเข้าสู่มนุษย์ ซึ่งทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานทำให้ระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ ไข้หวัดใหญ่ G4EAH1N1 เป็นสายพันธุ์ผสมที่พบในหมูประเทศจีน ยังไม่พบติดในคนและยังไม่มีอาการแพร่ระบาดในคน ข่าวที่เกิดขึ้น เป็นเพียงทางการเงินเสนอผลงานทางวิชาการในวารสาร PNAS และถึงจะพบในคน การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็สามารถทำได้ง่าย เพียงเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่มีการระบาด

ระเบียบรับเงินบริจาค

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

-น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ ที่ สธ 0202/ว416 เรื่อง การรับเงินบริจาคจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการของ รพ. ส่งถึงอธิบดีทุกกรม นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท. รพช. ระบุว่า สธ.ได้พิจารณาระเบียบเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินของรพ.ในสังกัดแล้ว โดยรพ.ในสังกัด สธ.สามารถรับเงินบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการของ รพ. ได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบคกก.สวัสดิการ สป.สธ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป.สธ. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การรับบริจาคเงินของรพ.ในสังกัด สธ. ตามระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2562 กำหนดให้เงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่หน่วยบริการต้องจัดทำโครงการระบุวัตถุประสงค์ของการเรียไร้ใช้ชัดเจน เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบให้มีการเรียไร้ตามลำดับ รพ.จะต้องทำหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคและจะต้องจัดทำบัญชีการรับเงินและทรัพย์สิน ต้องรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับแต่จัดทำบัญชีรับจ่ายเสร็จ และจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรียไร้ประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบ

ประเด็นข่าว

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-กรม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่สำนักงาน คกก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ สธ.เสนอ และให้ดำเนินการต่อไป โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาในทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเคอีน ผีน เพื่อให้เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน สาระสำคัญ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะผลิตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาต ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ การวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศนำยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับใช้รักษาเฉพาะตัวให้เหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและเพิ่มเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบสั่งยาให้ครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพทันตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย

งบา ป้องกันไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-นายสมชาย บุตรที สมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์ เขต อ.บ้านโคก กล่าวว่า ขณะนี้ อพท. ใน อ.บ้านโคก ขาดงบประมาณแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก เนื่องจากงบจำนวนมากถูกนำไปใช้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้พบการระบาดของไข้เลือดออกใน ต.บ้านโคก จากหมู่บ้านเดียวกระจายไปหลายหมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีผู้ป่วยกว่า 20 ราย ขณะที่อพท.มีขีดจำกัดในการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรค โดยเฉพาะบังคับซื้อน้ำยาพ่นฆ่ายุงลายและทำลายลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำต่างๆ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าแก้ปัญหา

โรคเนื้องอกในสมอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื้องอกในสมอง คือ เนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมองหรือบริเวณเนื้อเยื่อและต่อมต่างๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมอง จะไปรบกวนระบบประสาทและการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ การพูด การได้ยิน การมองเห็น ความจำ และอาจเกิดอาการชัก เป็นอัมพาตครึ่งซีก แบ่งเป็น เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดาไม่ใช่เซลล์มะเร็ง รักษาให้หายหรือมีขนาดเล็กลงได้ มีโอกาสน้อยที่จะกลับมาเป็นอีก และเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เป็นเนื้องอกอันตราย มีโอกาสจะกลับมาเป็นได้อีก

นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมในเซลล์สมอง หรือการกลายพันธุ์ของเซลล์ ทำให้เซลล์แบ่งตัวและเจริญเติบโตในอัตราที่ผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุ การได้รับรังสีอันตรายเข้าสู่ร่างกาย มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเป็น แนวทางรักษา 3 วิธี คือ ผ่าตัด ฉายรังสีและให้ยาเคมีบำบัด หากมีสัญญาณอันตรายที่อาจบ่งบอกว่ามีเนื้องอกในสมอง ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

-ผู้ใช้นามว่า ประชาชนปราจีนบุรี (กลุ่มเสี่ยง) ระบุว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 62 ปีขึ้นไป ไปขอรับวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่รพ.ประจำอำเภอแห่งหนึ่งของ จ.ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจแจ้งว่าไม่มีชื่อ จะฉีดให้เฉพาะคนที่มีรายชื่อแจ้งทางจดหมายให้มาฉีดเท่านั้น และวัคซีนหมดแล้ว จึงเรียนมายังสสจ.ปราจีนบุรี และ รมว.สธ. ให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ด้วย

ตำรายาของประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำตำรายาของประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติม ปี 2020 ประกอบด้วย ข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์กัญชาจำนวน 2 มอโนกราฟ ได้แก่ สารสกัดกัญชา และน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ อาการข้างเคียง ของยา เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้ยา ยกกระดับอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Mobile Application ชื่อ "Thai Pharmacopoeia" หรือทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1311-2 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

fanmoph pr_moph healthmoph moph channel

